

# OCB thuộc nhóm các doanh nghiệp bền vững năm 2024

07:07 02/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

## **Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa tiếp tục được vinh danh trong nhóm 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam (CSI 100) năm 2024...**

Với mục tiêu trở thành ngân hàng xanh tiên phong tại Việt Nam và kiên trì theo đuổi chiến lược phát triển bền vững từ rất sớm, ngân hàng Phương Đông (OCB) đã nhận được sự đánh giá cao...sự công nhận từ nhiều tổ chức uy tín.

Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2024 (CSI 2024) nhằm biểu dương các doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh bền vững trên các khía cạnh toàn diện: hiệu quả kinh tế - quản trị doanh nghiệp - xã hội - môi trường. Năm nay có gần 500 doanh nghiệp đăng ký, nộp hồ sơ xét duyệt qua đó ban tổ chức đã sơ loại và lựa chọn được 142 hồ sơ để chấm chính thức. Vượt qua nhiều tiêu chí đánh giá khắt khe, OCB vinh dự lọt nhóm 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam.

Đây là năm thứ 9 chương trình được triển khai bởi VCCI theo chỉ đạo của Chính phủ, sự phối hợp của Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Với quy trình đánh giá, thẩm định được tổ chức chặt chẽ, khoa học theo 3 giai đoạn chính gồm: chấm điểm sơ bộ hồ sơ theo bộ chỉ số CSI; thẩm định thông qua các cơ quan chức năng; ban chỉ đạo phê duyệt đề xuất của hội đồng đánh giá. Được biết, bộ chỉ số CSI 2024 được cấu trúc theo 6 phần, bao gồm 153 chỉ số. Trong đó, 62% là các chỉ số tuân thủ, 38% là các chỉ số nâng cao, nhằm đánh giá doanh nghiệp trên các khía cạnh toàn diện: hiệu quả kinh tế - quản trị doanh nghiệp - xã hội - môi trường. Mỗi chỉ số được sử dụng để khai báo 1 nội dung cụ thể. Hàng năm, bộ chỉ số CSI sẽ cập nhật các nội dung phản ánh được những thay đổi pháp lý quan trọng mà doanh nghiệp Việt Nam cần lưu tâm, hay những xu thế mới từ quốc tế.

Nổi bật trong nhóm các tổ chức tín dụng, OCB đã thực hiện chiến lược phát triển bền vững hướng đến mục tiêu trở thành ngân hàng xanh tiên phong tại Việt Nam từ nhiều năm trước. Với tình hình hoạt động ổn định, hiệu quả, OCB liên tục nhận được các gói tài trợ vốn từ nhiều tổ chức định chế tài chính quốc tế như: IFC, DEG... nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp nữ chủ,

ưu tiên các lĩnh vực thân thiện, bảo vệ môi trường.



*OCB được vinh danh trong nhóm 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam (CSI 100) năm 2024...*

Đến năm 2024, OCB đã có những bước tiến vô cùng mạnh mẽ trong hoạt động phát triển bền vững của mình. Cụ thể, vào tháng 4/2024 ký kết hợp tác chiến lược với IFC về việc tư vấn chuyển đổi ngân hàng xanh và dịch vụ ngân hàng số bán lẻ và doanh nghiệp SME. Đến tháng 9/2024 tiên phong công bố báo cáo phát triển bền vững độc lập. Bên cạnh đó là hàng loạt kết quả cụ thể trong việc triển khai các hạng mục liên quan đến 03 trụ cột môi trường, xã hội và quản trị.

“Là một ngân hàng hoạt động theo giá trị minh bạch, ổn định và bền vững. Bên cạnh việc đẩy mạnh kinh doanh, chúng tôi còn đặc biệt chú trọng đến việc thực hiện chiến lược bền vững qua đó không chỉ giúp gia tăng giá trị kinh tế, còn bảo vệ môi trường và kiến tạo xã hội tốt đẹp hơn. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản từ nhiều năm trước, cùng những hành động triển khai quyết liệt hướng đến việc xây dựng một ngân hàng Xanh tiên phong tại Việt Nam, ngày hôm nay chúng tôi rất vinh dự khi tiếp tục được vinh danh trong nhóm các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về phát triển bền vững, đây là niềm tự hào và cũng là minh chứng cho những nỗ lực của ngân hàng trong các hoạt động, khẳng định tính hiệu quả, an toàn và minh bạch thời gian vừa qua”. Ông Nguyễn Bá Ngọc,

Giám đốc khối KHDN lớn & Dịch vụ ngân hàng đầu tư OCB chia sẻ tại sự kiện.

Được biết, vừa qua OCB cũng là ngân hàng duy nhất trong hệ thống nhận giải báo cáo phát triển bền vững 2024 tại hội nghị các doanh nghiệp niêm yết. OCB được đánh giá rất cao trong công tác báo cáo và công bố thông tin, không chỉ thực hiện các quy định, thông lệ tốt về quản trị và thực hành ESG mà còn thúc đẩy doanh nghiệp hướng tới các chuẩn mực quản trị tiên tiến, minh bạch.

Thời gian tới, OCB sẽ tiếp tục đẩy mạnh, phát triển các sản phẩm số; xây dựng các tiêu chí về doanh nghiệp xanh, hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp, khách hàng nhằm đáp ứng yêu cầu để nhận được các gói tài trợ vốn ưu đãi; đa dạng hóa sản phẩm, tối ưu trải nghiệm.

Đặc biệt, khai thác và cung cấp các sản phẩm tài chính hiện đại cho hệ sinh thái của khách hàng, từ đó tăng quy mô tín dụng xanh, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng, giảm phát thải, xây dựng môi trường làm việc an toàn và hạnh phúc... thể hiện cam kết mạnh mẽ của ngân hàng trong hành trình xanh hóa, đồng hành cùng Chính phủ cho mục tiêu Net Zero trong năm 2050.

**Lan Chi**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/ocb-thuoc-top-cac-doanh-nghiep-ben-vung-nam-2024>